



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓ (๕)/๑๑๑๓๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๒/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงานการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ปรากฏรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้ตรวจจากข้อมูลและคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองไว้ในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก แม้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพราะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ๒. วัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก

๒.๑ ดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น ๓ สำนักงานการศึกษา

๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบสถานที่ตั้ง เส้นทางการเดินทางของสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกให้ถูกต้องก่อนวันดำเนินการคัดเลือกและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีหน้าที่ทราบ วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก และจะต้องเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกที่กำหนดไว้

๒.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ก่อนเริ่มเวลาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตเท่านั้น สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกหลังจากเริ่มการคัดเลือกไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๔ การแต่งกายเข้าสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งกาย ด้วยชุดสุภาพ

๒.๕ กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงานการศึกษา <http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมภาคย์ สุขอนันต์)  
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.  
ผู้ดำเนินการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น  
หรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น ๔ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวในการคัดเลือก	ชื่อ	นามสกุล
๑	๑๐๑	นางสาวจิราพร	โสดแก้ว
๒	๑๐๒	นายศรัณญ์	หยิบศรีศิลป์
๓	๑๐๓	นางสาวกัญญกิตต์	ศิลปเจริญ
๔	๑๐๔	นางสาวอนงค์นาถ	ศิริอ่อน

อ.สข. ๕/๕.

**หมายเหตุ** หากตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก แม้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เพราะถือว่าเป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น